

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và  
vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, trình tại Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở nội dung Báo cáo và từ tình hình thực tế qua theo dõi, giám sát thường xuyên, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện ban hành các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa chuyên ngành được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường thông tin về các hình thức, thủ đoạn phạm tội để Nhân dân chủ động phòng ngừa; tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các phong trào, mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; các lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý các địa bàn trọng điểm, quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự, những đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ, người nghiện ma túy;... hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với các hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, các lực lượng chuyên trách đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung xử lý tố giác, tin báo tội phạm, điều tra, xử lý 362 vụ; phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn đối với các hành vi phạm tội như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hành vi đánh bạc theo hình thức game online; hành vi cho vay lãi nặng; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vật liệu nổ;... Các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân đã tăng cường phối hợp điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, cơ bản bảo đảm tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm các cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện 8.085 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt 27,516





tỷ đồng; hành vi vi phạm hành chính chủ yếu trong các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, gian lận thương mại, lĩnh vực lâm nghiệp và về an ninh trật tự.

Ban Pháp chế nhận thấy, mặc dù đã có sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành nhưng công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn chưa có bước chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm và vi phạm hành chính trong các lĩnh vực vẫn có chiều hướng gia tăng. Vai trò trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với các lực lượng chuyên trách trong việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có nơi, có lúc chưa chặt chẽ và còn nhiều hạn chế. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nội dung hiệu quả chưa cao. Công tác vận động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự ở một số địa phương còn hạn chế. Công tác phòng ngừa đối với một số loại tội phạm hiệu quả chưa cao. Việc xác định tình trạng nghiện ma túy và lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, nhất là áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc đạt kết quả còn thấp. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức, còn bỏ sót nhiều hành vi phạm xảy ra nhưng chưa kịp thời phát hiện, xử lý. Vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc phát hiện xử lý vi phạm hành chính chưa được phát huy<sup>1</sup>.

Ban Pháp chế đề nghị UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin rộng rãi về các hình thức thủ đoạn phạm tội, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tin nhắn, gọi điện thoại và mạng xã hội để Nhân dân chủ động phòng tránh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động trấn áp, ngăn chặn tội phạm có tổ chức và manh động, hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trước dịp Tết Nguyên đán, các tội phạm đang có chiều hướng gia tăng như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, tội đánh bạc,... Chỉ đạo Công an tỉnh có biện pháp để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng Công an xã trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, tham mưu xử lý triệt để các hành vi vi phạm hành chính về an ninh trật tự tại cơ sở; quan tâm đổi mới việc xây dựng các phong trào, mô hình về toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn tại cơ sở, tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích khi phát hiện, phản ánh, tố giác, báo tin về hành vi vi phạm pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu để trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí cho công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; kinh phí hỗ trợ đối với người cai

<sup>1</sup> Trong báo cáo không có số liệu xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp trong đó có Chủ tịch UBND cấp xã.



nghiện ma túy tự nguyện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành<sup>2</sup>.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

*W*

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Lương Bình**

<sup>2</sup> Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP, ngày 04/12/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.